

**Xin Giúp Giếng Nước Uống - Lm Anton Pham The Hung (15/9/2008)**

From: hung pham &lt; phamthehung71@yahoo.com &gt; To: stpaulfamilyofcharity@yahoo..com Sent: Monday, September 15, 2008 10:09:33 PM Subject: Xin giúp giếng nước uống Kính thưa Quý vị, Trước hết xin gửi tới Quý vị lời chào thăm sức khỏe. Nguyên xin Chúa ban xuống trên Quý vị nhiều ơn lành hơn xác đồng thời tôi xin được giới thiệu đôi chút về bản thân. Tôi là linh mục Anton Pham The Hung, hiện đang coi sóc giáo xứ Lang Rao, giáo phận Vinh, Việt Nam. Tôi mới chịu chức được gần 2 năm và được Đức giám mục sai về giáo xứ Lang Rao, một giáo xứ miền núi cũng mới thành lập năm 2005, thuộc niệm tay Nghe An, giáp ranh giới Lào, một vùng đất khó khăn và cần coi. Là linh mục đầu tiên về giúp xứ mới này cho nên tất cả mọi thứ đều bắt đầu. Sau một thời gian sinh sống với ba con ở đây tôi mới thấy được cái khó khăn gian khổ của ba con miền núi, và một trong những thiết yếu nhất hiện nay là nguồn nước sạch phục vụ cho việc ăn uống của ba con. Vì nhà của dân chúng ở trên đồi núi nên việc đào giếng rất khó khăn bởi nguồn nước nằm quá sâu, chỉ có giếng khoan 30 đến 40 mét mới có thể lấy được nước. Tuy nhiên cuộc sống dân làng ở đây quá nghèo nàn và lạc hậu, con số thất học lên đến 73%, cuộc sống ở đây chủ yếu nhờ vào lúa, sắn, ngô, khoai nhưng năm gần đây thời tiết khắc nghiệt nên cuộc sống khó khăn lại càng khó khăn hơn, nhiều gia đình muốn có một cái giếng để đi lấy nước xa mãi dưới suối nhưng vẫn không thể làm được vì kinh tế eo hẹp, nhiều xóm muốn có một cái giếng chung để đi kin nước xa nhưng cũng không có cách nào để cải thiện. Qua một vài người bạn linh mục, tôi biết được Quý vị đã giúp đỡ rất nhiều dự án về nguồn nước sạch và một số nhu cầu tương tự. Đây là một việc làm khá khẩn thiết đối với ba con Việt Nam, nhất là những vùng thuộc miền núi như chúng tôi. Vì vậy tôi muốn xin Quý vị thuởn giúp đỡ cho ba con ở đây một số giếng khoan để họ có vật và trong ăn uống sinh hoạt. Nếu được Quý vị thương giúp tôi sẽ gửi dự án với kinh phí chi tiết cho Quý vị.. Xin cảm ơn Quý vị trước và rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của Quý vị. cầu Chúa trả công bội hậu cho Quý vị. Kính chúc Quý vị luôn an lành trong Chúa. Lm quan xứ Anton Pham The Hung BC: Xin gửi Quý vị vài tấm hình về cảnh sống của giáo xứ [http://conduongtinhyeu.org/D\\_1-2\\_2-126\\_3-126\\_4-569/](http://conduongtinhyeu.org/D_1-2_2-126_3-126_4-569/)